



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเบิกไพร สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ โทร ๐-๓๒๒๑-๑๔๔๙ ต่อ ๓๑๐  
ที่ รบ ๕๔๗๐๑/ ๐๕๕๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง โครงการปลูกป่าใช้หนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน ประชาชน ๔ ภาค  
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่งแจ้งว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า มีกลุ่มบุคคลได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน ประชาชน ๔ ภาค ค่าลงทะเบียนรายละเอียดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชำระหนี้ให้ รวมถึงบุตรหลานที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วย ทั้งแอบอ้างว่าเป็นโครงการของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสานฯ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แล้ว และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการสร้างความเสียหาย จึงขอให้เทศบาลตำบลเบิกไพร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการสร้างความเสียหาย รายละเอียดตามสำเนาหนังสือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่ง ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๒๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเบิกไพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ประชาสัมพันธ์กรณีข้างต้นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ทราบทางเว็บไซต์และทางเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลเบิกไพร โดยหากพบว่ามีกรประชาสัมพันธ์โครงการลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ขอให้แจ้งงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อจะได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ ต่อไป

ดาบตำรวจ

(สินชัย สุวรรณพฤษ)

นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร

ปล. อภ. (๒๖๗)  
4-11-2563  
ด่วนที่สุด

ที่ รบ ๐๒๑๘/๒๕๖๕



ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่ง

ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง  
ถนนทรงพล รบ ๗๐๑๑๐

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีโครงการปลูกป่าใช้หนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.)  
ประชาชน ๔ ภาค

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๕๘๘  
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร
รับเลขที่ 165๔
วันที่ ๐๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา 11.15 น.

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดราชบุรีว่า สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า มีผู้ร้องเรียนผ่านไปยังศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ามีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน ๔ ภาค ซึ่งหากประชาชนท่านใดเข้าร่วมอบรมจะมีการชำระหนี้ให้ และหากมีลูกหลานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็จะมีชำระหนี้ให้ทั้งหมด โดยการอบรมดังกล่าวได้มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนอบรมเป็นจำนวนเงินรายละเอียดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แอบอ้างว่าเป็นโครงการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายเดือดร้อน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า การแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาอื่น ๆ ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน ๔ ภาค นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน ๔ ภาค โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะหลอกลวง จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากมีการกระทำจริงขอให้พิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อำเภอบ้านโป่งจึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบว่า ในพื้นที่ของท่านได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นหรือไม่หากมีการกระทำจริงขอให้พิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และได้รับความเสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เวียงสัมมา)  
นายอำเภอบ้านโป่ง

ด่วนที่สุด

ที่ รบ ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๕๘๘



๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขี้แจงข้อเท็จจริง กรณีโครงการปลูกป่าใช้หนี้ โครงการสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน ๔ ภาค  
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๑๐๐/ว ๑๖๑๘  
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ามีผู้ร้องเรียน  
ผ่านไปยังศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ว่าได้มีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ โครงการสภาเครือข่าย  
ประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน ๔ ภาค ซึ่งหากประชาชนท่านใดเข้าร่วมอบรมจะมีการชำระหนี้ให้ และหากมี  
ลูกหลานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก็จะชำระหนี้ให้ทั้งหมด โดยการอบรมดังกล่าว  
ได้มีการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนอบรมเป็นจำนวนเงินรายละเอียดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แอบอ้าง  
ว่าเป็นโครงการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ซึ่งไม่เป็นความจริง  
แต่อย่างไร การกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายเดือดร้อน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ขอเรียนว่า การแก้ปัญหาเรื่องนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาอื่น ๆ ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน ๔ ภาค  
นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน  
(สอส.) และสภาประชาชน ๔ ภาค โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และได้รับความเสียหาย  
จากการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะหลอกลวง จึงขอความอนุเคราะห์  
จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ หากมีการกระทำจริงขอให้  
พิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดราชบุรีจึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบว่า ในพื้นที่ของท่านได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นหรือไม่  
หากมีการกระทำจริงขอให้พิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวอย่างถึงที่สุดต่อไป

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชน  
เกิดความเข้าใจผิด และได้รับความเสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๒๐๖๒